

**KẾ HOẠCH**  
**Công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019**

Thực hiện Kế hoạch số 3495/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 10 thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019;

Căn cứ kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân phường 12 về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Phường 12 giai đoạn 2019 – 2020,

Ủy ban nhân dân phường 12 xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU**

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 5373/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận 10 về thực hiện chương trình phát triển thanh niên quận 10 giai đoạn 2016 - 2020 và Công văn số 10744/UBND-PNV ngày 30 tháng 10 năm 2017 về việc điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa các chỉ tiêu, giải pháp của chương trình phát triển thanh niên quận 10 giai đoạn 2016 – 2020.

Kiên toàn cán bộ chuyên trách của phường có kiến thức, kỹ năng thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế chính sách về thanh niên và công tác thanh niên.

Rà soát các chế độ, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện chính sách thu hút và phát triển trí thức trẻ, ưu tú tạo nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước tại cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn phường.

Xây dựng nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại địa phương nhằm đưa chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên đi vào nề nếp tạo tiền đề cho những năm tiếp theo;

Tổ chức việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đảm bảo tốt mục tiêu kế hoạch đề ra.

**II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

**1. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của chương trình phát triển thanh niên phường 12 giai đoạn 2016 - 2020**

Hàng năm, tổ chức 2 buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với thanh niên để nắm bắt tình hình và giải quyết những vấn đề thanh niên quan

tâm, bức xúc; đồng thời, tạo cơ hội, điều kiện để thanh niên được tiếp cận cơ chế, chính sách về phát triển thanh niên như các chương trình tư vấn, giới thiệu việc làm, giới thiệu trợ vốn, vay vốn giải quyết việc làm cho thanh niên khởi nghiệp.

Tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ phường cho thanh niên trên địa bàn phường nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, lối sống văn hóa cho thanh niên, góp phần xây dựng lực lượng thanh niên tại địa phương có trách nhiệm với bản thân, gia đình và địa phương nơi cư trú.

Bổ trí nhân sự ổn định phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên và dự trù kinh phí hoạt động hằng năm để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và chỉ tiêu về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn phường; rà soát, điều chỉnh các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên cho phù hợp. gắn với chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực trong chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của phường năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tổ chức mô hình đưa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 về phục vụ cho người dân tại các trụ sở khu phố, giao cho thanh niên tham gia phụ trách, điều hành hoạt động của các điểm phục vụ.

Thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, đào tạo nghề cho thanh niên, thành lập các câu lạc bộ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống cho thanh niên; tổ chức phổ biến các quy định pháp luật cho thanh niên; thực hiện hiệu quả Đề án dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn phường.

Trong năm, đảm bảo cử đúng thành phần tham dự các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên do thành phố và quận tổ chức.

Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

## **2. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.**

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch số 8076/KH-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 7 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chương trình hành động số 42-Ctr/TU ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó, chú trọng rà soát, bổ sung các chính sách, pháp luật cho thanh

niên, tập trung các chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm, cho vay vốn; chính sách về y tế, giáo dục; chính sách thu hút, đãi ngộ trí thức trẻ về công tác tại địa phương.

### **3. Triển khai thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến thanh niên**

Chỉ đạo bộ phận Lao động - Thương binh và Xã hội phường phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, Hội Cựu chiến binh phường và các bộ phận có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Đảm bảo phối hợp chặt chẽ với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, đảm bảo đúng đối tượng và đúng chế độ theo các văn bản như: quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH- BNV-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ, Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở Miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975; Tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong giai đoạn hiện nay theo quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về tổ chức, chính sách đối với Thanh niên xung phong.

## **III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN**

### **1. Văn phòng Ủy ban nhân dân phường**

Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2019 – 2020; Kế hoạch thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2019, tham mưu thực hiện báo cáo đúng và đầy đủ nội dung theo yêu cầu.

Phân công cán bộ phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên tham gia đầy đủ, nghiêm túc các lớp tập huấn do quận và thành phố tổ chức.

Tổng hợp các hoạt động của các ban ngành đoàn thể liên quan đến thanh niên và báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân quận theo đúng thời gian quy định (*báo cáo 6 tháng trước 30/5 và báo cáo năm trước 15/10*).

Phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo phường và thanh niên trên địa bàn.

Phối hợp tổ chức thực hiện các chính sách về công tác quản lý thanh niên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên.

### **2. Văn hóa – Thông tin phường**

Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Phường tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; tạo điều kiện cho thanh niên tham gia vui chơi giải trí.

Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, văn hóa phản động, đồi trụy, kích động bạo lực.

Phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn minh, thường xuyên rèn luyện thân thể trong thanh niên.

**3. Kế toán – Tài chính phường:** Lập dự trù kinh phí trong việc thực hiện các chương trình kế hoạch liên quan đến quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

#### **4. Trạm Y tế phường**

Phối hợp với bộ phận Dân số - KHHGD phường tổ chức tuyên truyền phổ biến cho thanh niên về kiến thức chăm sóc sức khỏe, giáo dục sử dụng sinh sản, về phòng tránh bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, HIV/AIDS... và kiến thức tiền hôn nhân cho thanh niên.

Chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá có ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường sống, cộng đồng không khói thuốc lá cho các đối tượng thanh thiếu niên.

**5. Tư pháp phường:** Phối hợp với các bộ phận, ban ngành có liên quan tổ chức các lớp tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác thanh niên.

#### **6. Lao động - Thương binh và Xã hội phường**

Phối hợp với BCH Công an Phường, BCH Quân sự phường thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ được học nghề và giải quyết việc làm.

Thực hiện tốt Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để thiếu nhi phát triển toàn diện, trở thành những thanh niên có thể lực và trí lực.

Tiếp tục rà soát các đối tượng thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân Quận (thông qua Phòng Nội vụ) thẩm định.

#### **7. Công an Phường, BCH Quân sự phường**

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự cho 100% thanh niên đến tuổi nghĩa vụ quân sự.

Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an được học nghề và giải quyết việc làm.

## 8. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường

Tổ chức các hoạt động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác thanh niên; tham mưu tổ chức các buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo phường với thanh niên trong các đợt lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và truyền thống Hội LHTN Việt Nam; đề xuất các hoạt động tình nguyện nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên góp phần phát triển địa phương; nắm bắt và đề xuất các kiến nghị của thanh niên.

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019, Ủy ban nhân dân phường 12 yêu cầu các ban ngành đoàn thể có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả./.

### **Nơi nhận:**

- Ủy ban nhân dân Q.10;
- Phòng Nội vụ Q.10;
- Đảng ủy, UBND P.12;
- Công an P.12;
- BCH Quân sự P.12;
- Đoàn TNCS P.12;
- Trạm Y tế P.12;
- Các thành viên có liên quan;
- Lưu: VT, VP (02).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồng Phong**